
BORGARRÁÐ 27. JÚNÍ 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
starfslokasamninga hjá dótturfélögum Reykjavíkurborgar - R18080131

Óskað er eftir upplýsingum um fjárhæðir og fjölda starfslokasamninga sem gerðir 
hafa verið árin 2012-2019 hjá öllum dótturfélögum Reykjavíkurborgar. 


